



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
Mou กสก. ส.ป.ก.	1	กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล	Thailand plus
	2	ส.ป.ก.-กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม MOU ด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล	แนวหน้า
ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567	3	ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี คว่ำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร	Thailand plus
	4	ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี คว่ำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร	วิจัยข่าว
	5	ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี คว่ำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร	เรื่องเล่าข่าวเกษตร
	6	ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี คว่ำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร	FB: เรื่องเล่าข่าวเกษตร
ประชุม	7	เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม	Thai pr
ส่วนภูมิภาค			
กล้วยไข่	8	เที่ยวงานประเพณีสารทไทย - กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ไปดูการประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบและสุก	FB: Thai PBS
วิสาหกิจชุมชน	9	สนง.เกษตรอำเภอหนองไผ่ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ห้วยน้ำบ่อ	แนวหน้า
ขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาลด้านการเกษตร	11	เกษตรจังหวัดแพร่ รับนโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร สานต่อนโยบายเดิม 9 นโยบาย	สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด แพร่
ทะเบียนเกษตรกร	12	ฤดูกาลขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต 2567/68	Ryt 9
	13	ฤดูกาลขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต 2567/68	News wit
ช่วยเหลือเกษตรกร จากภัยช้างป่า	14	อำเภอเบตงจัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ความเสียหายด้านพืชจากภัยช้างป่า	NBT connext

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล



กรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร และเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล และการวิจัยพัฒนา ทั้งสองหน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ประกอบการดำเนินงานนโยบายตามพันธกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



นายพีรพันธ์ คอกทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริม และพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร และเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำโครงการมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและยังมีสถานะการเป็นเกษตรกรอยู่จำนวน 6.9 ล้านครัวเรือน และมีสมาชิกครัวเรือนจำนวน 11 ล้านราย รวมทั้งหมด 17.90 ล้านราย



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดิน ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มีการวาดผังแปลงดิจิทัลรายแปลงแบบ Real Time ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อป้องกันการแจ้งขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน หากกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของทั้ง 2 หน่วยงานได้ จะเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เป็นการลดภาระงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และทั้ง 2 หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ สำหรับดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถเข้าถึงความมั่นคงของสิทธิจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ หรือความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การยกระดับพัฒนาการบริการด้านการเกษตรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า



ส.ป.ก.-กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม MOU ด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567, 13.43 น.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับ กรมส่งเสริมการเกษตร

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กับ นายพีรพันธ์ คอทอง กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ส.ป.ก. และกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล สืบเนื่องจาก ส.ป.ก. มีภารกิจสำคัญในการจัดที่ดินของรัฐให้แก่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และยกระดับมูลค่าของสิทธิ โดยการปรับปรุงเอกสารสิทธิให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับการปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,628,520 ราย 2,205,561 ไร่ เนื้อที่รวม 22,079,407.67 ไร่ ตามกระบวนการออกเอกสารสิทธิใน ส.ป.ก. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร ซึ่งส่วนหนึ่งของการตรวจสอบมาจากการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการให้บริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรมาประกอบการพิจารณา



ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนทะเบียนเกษตรกร เมื่อมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นเกษตรกรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) โดยแสดงที่ตั้งของที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนั้น บັນที่ความเข้าใจด้วยความร่วมมือฯ ดังกล่าว จึงมีสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลเกษตรกรและการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร ข้อมูลผังแปลงเกษตรกรกรมดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการยื่นคำขอจัดที่ดิน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงความมั่นคงของสิทธิจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ หรือความช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

-(016)



ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี ควำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร



นายพีทักษ์ อุ่นจิตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ขึ้น เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จะป็นต้นแบบการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรในชุมชน และพื้นที่อื่นโดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โสรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท โสรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โสรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โสรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยผลการประกวดมีดังนี้



รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสงคราม ธรรมะ ศพก. เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จากผลสำเร็จในการลดต้นทุนในการผลิตมะม่วง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วงได้ร้อยละ 16.66 ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด จาก 1,286 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,543 กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตมะม่วงอย่างเหมาะสม ทั้งด้านลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และการแปรรูป มีการผลิตก่อนพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดี รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุริยา ชันแก้ว ศพก. อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ จากผลสำเร็จในการเป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางการเกษตรหลายด้าน เช่น การผลิตผักปลอดภัย การจัดการศัตรูพืช การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในแปลง เช่น ใช้โซล่าเซลล์ในระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มีโรงเรือนอัจฉริยะ มีการจัดการระบบน้ำในแปลงโดยเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติในพื้นที่จำกัดให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์เรียนรู้ ของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ์ ศพก. อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากผลสำเร็จในการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ทางวิชาการที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา พร้อมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยใช้แนวคิดการปลูกพืชร่วมยาง ตลอดจนถึงความยั่งยืนของเกษตรกร และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้หลัก คือ การปลูกพืชร่วมยาง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการโรคในสวนยางพารา และระบบกรีดยางพารา เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเอง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง สามารถปลูกพืชร่วมยางเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้

สำหรับรางวัลชมเชย มีจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นางสาวนวลลออ เกิดเกียรติกุล ศพก. เครือข่าย ด้านการผลิตมะพร้าวครบวงจร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายสมพร อากาศิทธิกุล ศพก. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นางบุญเรือน วาดสีดา ศพก. เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์เพชรจินดา อำเภอมำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนิม ชูเอียด ศพก. อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายพิชัย โสกะ ศพก. อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และนายนาวี ไชยมี ศพก. เครือข่ายสวนเกษตรศักดิ์ ผู้ใหญ่นาวี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะขยายผลงานความสำเร็จของ ศพก. ต่อไป เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

SEP
30

ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี คว่ำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567
ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี คว่ำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ขึ้น เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จะเป็นต้นแบบการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรในชุมชน และพื้นที่อื่นโดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยผลการประกวดมีดังนี้



รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสงคราม ธรรมะ ศพก. เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้านนาบึง อำเภอสคริมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จากผลสำเร็จในการลดต้นทุนในการผลิตมะม่วง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วงได้ร้อยละ 16.66 ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด จาก 1,286 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,543 กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตมะม่วงอย่างเหมาะสม ทั้งด้านลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และการแปรรูป มีการผลิตท่อนพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดี รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วย



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุริยา ชันแก้ว ศพก. อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จากผลสำเร็จในการเป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางการเกษตรหลายด้าน เช่น การผลิตผักปลอดภัย การจัดการศัตรูพืช การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในแปลง เช่น ใช้โซลาร์เซลล์ในระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มีโรงเรือนอัจฉริยะ มีการจัดการระบบน้ำในแปลงโดยเครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติแบบอัตโนมัติในพื้นที่จำกัดให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ ศพก. อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากผลสำเร็จในการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ทางวิชาการที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา พร้อมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยใช้แนวความคิดปลูกพืชร่วมยาง ตลอดจนถึงความยั่งยืนของเกษตรกร และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้หลัก คือ การปลูกพืชร่วมยาง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการโรคในสวนยางพารา และระบบกรีดยางพารา เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเอง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง สามารถปลูกพืชร่วมยางเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้



สำหรับรางวัลชมเชย มีจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นางสาวवलลือ เทิดเกียรติกุล ศพก. เครือข่าย ด้านการผลิตมะพร้าวครบวงจร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายสมพร อาภาศิริกุล ศพก. อำเภอแม่เหล็ก จังหวัดสระบุรี นางบุญเรือง วาดสีดา ศพก. เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์เพชรจินดา อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนัน ชูเอียด ศพก. อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายพิชัย โสทะ ศพก. อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และนายนาวิ ไชยมี ศพก. เครือข่ายสวนเกษตรคักดีผู้ใหญ่นารี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะขยายผลงานความสำเร็จของ ศพก. ต่อไป เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต ผลผลิตสินค้าที่ค้ำึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี ควำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ต้นแบบการ ใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้เกษตรกร

© 30 ก.ย. 2024 □ ข่าวเกษตร, สไลด์



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ขึ้น เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จะเป็ต้นแบบการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรในชุมชน และพื้นที่อื่น โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยผลการประกวดมีดังนี้



รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสงคราม ธรรมะ ศพก. เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จากผลสำเร็จในการลดต้นทุนในการผลิตมะม่วง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วงได้ร้อยละ 16.66 ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด จาก 1,286 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,543 กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตมะม่วงอย่างเหมาะสม ทั้งด้านลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และการแปรรูป มีการผลิตท่อนพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดี รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุรียา ชันแก้ว ศพก. อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จากผลสำเร็จในการเป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางการเกษตรหลายด้าน เช่น การผลิตผักปลอดภัย การจัดการศัตรูพืช การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในแปลง เช่น ใช้โซล่าเซลล์ในระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มีโรงเรือนอัจฉริยะ มีการจัดการระบบน้ำในแปลงโดยเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติในพื้นที่จำกัดให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายสมิตร ศรีวิสุทธิ ศพก. อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากผลสำเร็จในการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ทางวิชาการที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา พร้อมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยใช้แนวคิดการปลูกพืชร่วมยาง ตลอดจนถึงความยั่งยืนของเกษตรกร และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้หลัก คือ การปลูกพืชร่วมยาง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการโรคในสวนยางพารา และระบบกรีดยางพารา เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเอง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง สามารถปลูกพืชร่วมยางเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้

สำหรับรางวัลชมเชย มีจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นางสาวवलลอร เทิดเกียรติกุล ศพก. เครือข่าย ด้านการผลิตมะพร้าวครบวงจร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายสมพร อากาศิธิกุล ศพก. อำเภอแม่เหล็ก จังหวัดสระบุรี นางบุญเรือง วาดสีดา ศพก. เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์เพชรจินดา อำเภอมำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนัน ชูเอียด ศพก. อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายพิชัย โสทะ ศพก. อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และนายนาวิ ไชยมี ศพก. เครือข่ายสวนเกษตรศักดิ์ผู้ใหญ่นาวิ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะขยายผลงานความสำเร็จของ ศพก. ต่อไป เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต ผลผลิตสินค้าที่ค้ำนึ่งถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน



เรื่องเล่า ชาวเกษตร

Yesterday at 03:25 · 🌐

ศพก. เครือข่ายฯ มะม่วงปราจีนบุรี คว่ำรางวัล ศพก. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตมะม่วง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

นายพีทัศน์ อุณจิตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567 ขึ้น เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จะเป็นต้นแบบการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรในชุมชน และพื้นที่อื่นโดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โฉรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท โฉรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โฉรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โฉรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสงคราม ธรรมะ ศพก. เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จากผลสำเร็จในการลดต้นทุนในการผลิตมะม่วง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วงได้ร้อยละ 16.66 ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด จาก 1,286 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,543 กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตมะม่วงอย่างเหมาะสม ทั้งด้านลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และการแปรรูป มีการผลิตก่อนพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดี รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุริยา ชันแก้ว ศพก. อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ จากผลสำเร็จในการเป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางการเกษตรหลายด้าน เช่น การผลิตผักปลอดภัย การจัดการศัตรูพืช การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ใหม่แปลง เช่น ใช้โซลาร์เซลล์ในระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มีโรงเรือนอัจฉริยะ มีการจัดการระบบน้ำในแปลงโดยเครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติอัตโนมัติในพื้นที่จำกัดให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายสมิตร ศรีวิสุทธิ ศพก. อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากผลสำเร็จในการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ทางวิชาการที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา พร้อมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยใช้แนวคิดการปลูกพืชร่วมยาง ตลอดจนจนถึงความยั่งยืนของเกษตรกรและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้หลัก คือ การปลูกพืชร่วมยาง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการโรคในสวนยางพารา และระบบกรีดยางพารา เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเอง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง สามารถปลูกพืชร่วมยางเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้

สำหรับรางวัลชมเชย มีจำนวน 6 รางวัล ได้แก่

- ✔️ นางสาวนวลลออ เทิดเกียรติกุล ศพก. เครือข่าย ด้านการผลิตมะพร้าวครบวงจร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
- ✔️ นายสมพร อาภาศิริกุล ศพก. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- ✔️ นางบุญเรือง วาดสีดา ศพก. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรจินดา อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
- ✔️ นายนิล ชูเอี้ยด ศพก. อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- ✔️ นายพิชัย โสทะ ศพก. อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
- ✔️ นายนาวิ ไชยมี ศพก. เครือข่ายสวนเกษตรคักคู้ใหญ่นาวี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะขยายผลงานความสำเร็จของ ศพก. ต่อไป เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนางอศศความรุ้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต ผลผลิตสินค้าที่สำนึ่งถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

#กรมส่งเสริมการเกษตร #มะม่วงปราจีนบุรี #



เรื่องเล่า
ข่าวเกษตร

**กรมส่งเสริมการเกษตร
มอบรางวัลศพก. ดีเด่น
ระดับประเทศ พ.ศ. 2567**

30 ก.ย. 2567
www.agrinewsthai.com

ThaiPR.NET

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริม การเกษตรประจำเดือนตุลาคม

📄 ก้าวไป 🕒 30 ก.ย. 67 16:56



นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนสิงหาคม ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในสำนักงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร



โดยประเด็นการประชุมได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2567 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่ สสก. 2 รบ. การร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567 และการร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567



ทั้งนี้ นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้กำชับให้อำนาจการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นการดำเนินงานในเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด



[Live] 15.30 น. #ทุกทิศทั่วไทย (30 ก.ย. 67)

Thai PBS was live.
Yesterday at 01:30
[Live] 15.30 น. #ทุกทิศทั่วไทย (30 ก.ย. 67)...
See more

Most relevant

-  Choompol Rattanaphitaksuk · 22:58
สวัสดีน้องๆ
1d
-  ชาญณรงค์ หล่อโลหการ · 1:07
สวัสดีครับ
1d

View more comments



สนง.เกษตรอำเภอหนองไผ่ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ห้วยน้ำบ่อ

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพีรพล สุรงษา เกษตรอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้ำบ่อ ต.นาเจ็ดยักษ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรออกตามฤดูกาล ได้แก่ ฝรั่งหงเป่าสี (ไส้แดง) และ พุทรา น้ำอ้อย (กานเจ้อจ้าว) โดยปัจจุบันมีฝรั่งหงเป่าสีจำหน่ายหน้าสวน

“หงเป่าสี” เป็นฝรั่งไส้แดง ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากไต้หวัน มีลักษณะผลรูปกลมแป้น เนื้อด้านในหรือไส้กลางเป็นสีชมพูเมื่อแก่จัดจะเป็นสีแดง มีรสชาติที่หวานกรอบ ติดเปรี้ยวนิดๆ ค่อนข้างจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ มีเนื้อข้างในสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ และมีเมล็ดน้อย หรือแทบจะไม่มีเมล็ด จึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของใครหลายคนที่ได้ชิม

ทั้งนี้ เกษตรอำเภอหนองไผ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ ได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรับนักท่องเที่ยวในอนาคต พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนตลาดนัดชุมชนบ้านกลาง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายชาติ ระวิพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าดี เป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อวางแผนในการจัดตั้งตลาดเกษตรต่อไป ทั้งนี้ ได้สำรวจแปลงถั่วเขียวของเกษตรกรในตำบลวังท่าดี เพื่อประเมินสถานที่วางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2568 ของอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เกษตรจังหวัดแพร่ รับนโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้าน การเกษตร สานต่อนโยบายเดิม 9 นโยบาย

30/09/2567 | 123 | 

นางสาวอัญชลี ปัญญาภวาว เกษตรจังหวัดแพร่ รับนโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร สานต่อนโยบายเดิม 9 นโยบาย ประกอบด้วย

- 1.สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเกษตรกรพืชมงคล ขยายครอบคลุมเกษตรกร บูรณาการงานอย่างเข้มแข็ง สานต่อภารกิจการค้ากับดูแลสินค้าเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์
- 2.เร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ขยายผลโฉนดเพื่อการเกษตร การเข้าถึงแหล่งทุน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 3.บริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และการเติมน้ำในเขื่อน
- 4.ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ต่อยอดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
- 5.ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการทำธุรกิจสหกรณ์การเกษตรให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร
- 6.จัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย BCG/ CARBON CREDIT/ EUDR/ CBAM ส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
- 7.รับมือภัยธรรมชาติ วางแผนและมีมาตรการเชิงรุก เพื่อรับมือตั้งแต่การป้องกัน แก้มโซ และฟื้นฟู ภัยแล้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกชนิด
- 8.สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

และ 9. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร พัฒนาระบบการประกันภัยภาคการเกษตร ผลักดันนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัยกาญจ ราชฟู ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

รูปภาพ





ฤดูกาลขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต 2567/68



วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ได้จัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพืชอื่น ปีการผลิต 2567/68 เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนปรับปรุงข้อมูลทางการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรและเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชและโครงการมาตรการภาครัฐ ของเกษตรกรอำเภอเขาย้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฤดูกาลขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต 2567/68

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25667 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ได้จัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพืชอื่น ปีการผลิต 2567/68 เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนปรับปรุงข้อมูลทางการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรและเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการชั่งเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชและโครงการมาตรการภาครัฐ ของเกษตรกรอำเภอเขาย้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี



อำเภอเบตงจัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชจากภัยช้างป่า



ที่ห้องประชุมไกรลาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบตง (ก.ช.ภ.อ.เบตง) ครั้งที่ 3/2567 โดยมี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชจากภัยช้างป่า โดยมีนางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ มณีโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 3 ราย พื้นที่เสียหายรวม 10.75 ไร่

นายกิตติคุณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวว่า ช้างป่าในไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ แต่ปัจจุบันกลับต้องเผชิญปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะสวนทางของจำนวนช้างป่า กับแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชี้ให้เห็นว่า ช้างป่าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่พื้นที่ป่ามีจำนวนเท่าเดิม ความอุดมสมบูรณ์ของปริมาณน้ำและอาหารไม่เพียงพอ จึงเกิดภัยพิบัติการรองรับของพื้นที่ ทำให้ช้างป่าขยายพื้นที่ออกหาอาหารไปนอกป่าอนุรักษ์ ซึ่งพฤติกรรมการหากินของช้างป่า ส่วนใหญ่พบมาก ตามแนวขอบเขตของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน อีกทั้งพบการเคลื่อนที่ซึ่งสอดคล้องกับช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร

ซึ่งจากสถานการณ์ที่ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตป่าอนุรักษ์ และเข้าไปกินพืชผลทางการเกษตรของประชาชน จนได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องจับมือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ในลักษณะเดียวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม หรือภัยแล้ง ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับให้ความช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้ว และในกรณีพืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายจากช้างป่า จะได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

รูปภาพ

